



ผู้ว่าการกรุงเตหะรานพร้อมด้วยคณะสภาเตหะรานเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด - 16 /Jan/ 2014

เมื่อช่วงก่อนเที่ยงของวันจันทร์ (13) ที่ผ่านมา ผู้ว่าการกรุงเตหะราน คณะสภาเมืองเตหะราน นายกเทศมนตรีเขตพื้นที่ต่างๆของกรุงเตหะรานพร้อมคณะ เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม โดยฯพณฯ ได้ชี้ถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นด้านสถาปัตยกรรมต่างๆในกรุงเตหะราน เพื่อสรรสร้างแวดล้อมตามครรลองและวิถีแห่งอิสลาม พร้อมกับกล่าวย้าว่า ในสำนักงานของเทศบาลกรุงเตหะราน และเช่นเดียวกันในสำนักงานต่างๆทั่วประเทศ จำต้องเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งการบริการรับใช้ประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความบริสุทธิ์ใจต่อเอกอองค้อลลอฮ์(ซบ) และอาศัยพึ่งพาความรู้ความสามารถและความชำนาญการ มาบริหาร กล่าวคือ ต้องมีจิตวิญญาณการบริหารจัดการแบบความมูมานะและเพียรพยายามเป็นที่ตั้ง เพื่อสามารถก้าวข้ามอุปสรรคปัญหา และพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป

ท่านผู้นำสูงสุด ยังได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะสมาชิกสภาชูรอเมืองอิสลามชุดใหม่ และผู้ว่าการกรุงเตหะราน เนื่องจากได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนกรุงเตหะราน ซึ่งกรุงเตหะรานจะมีความพิเศษและสำคัญกว่าสภาชูรอเมืองอื่นๆ พร้อมกับกล่าวย้าว่า กรุงเตหะราน ในด้านหนึ่งนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ การพัฒนา และฟื้นฟู ความรุ่งโรจน์ และวิถีของประเทศ และอีกด้านหนึ่งนั้น กรุงเตหะรานยังเป็นแบบอย่างและต้นแบบสำหรับเมืองต่างๆในประเทศอีกด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าการกรุงเตหะรานที่ได้รับใช้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงปีล่าสุดที่ผ่านมา พร้อมกับกล่าวเสริมว่า แม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาบางประการ อาทิเช่น เกิดมลพิษทางอากาศ การจราจรที่ติดขัด ความหนาแน่นของประชากรในกรุงเตหะราน แต่ทว่า ผู้ว่าการกรุงเตหะราน ก็ได้ดำเนินโครงการที่หลากหลายได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งในเรื่องการดูแลความสะอาดในเมือง สวนสาธารณะที่เขียวชจี สร้างถนนหนทางและสะพานต่างๆ ขยายโครงการรถไฟฟ้า สร้างแวดล้อมและบรรยากาศด้านการกีฬา เป็นต้น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า เคล็ดลับแห่งความสำเร็จต่างๆเหล่านี้



คือการบริหารจัดการที่มีความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามเป็นที่ตั้ง พร้อมกับกล่าวว่า หากมีการบริหารจัดการที่มีความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งเช่นนี้ หรือ มันหมายถึง การปฏิบัติงานและความเพียรพยายามที่มีเจตต์ และเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ยังพระผู้อภิบาล และวางอยู่บนพื้นฐานแห่งความรอบรู้ ความชำนาญการ และเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการนั่นเอง ซึ่งอุปสรรคปัญหาต่างๆของประเทศ

ในสภาวะปัจจุบันที่ตกอยู่ภายใต้การถูกกดดันจากมหาอำนาจโลกที่ชั่วช้าสกปรก และในสภาวะเงื่อนไขอื่นๆ ก็สามารรถที่จะคลี่คลายได้ และประเทศชาติก็จะขับเคลื่อนและก้าวสู่ข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึง การมีความคิดที่ทัศนะที่หลากหลาย และมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันของคณะสภาชูรออิสลามกรุงเตหะราน ว่า ตราบที่คณะสภาชูรอมีเจตนารมณ์ มีเจตต์เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน ซึ่งความคิดและทัศนะที่แตกต่างกันนั้น ก็จะไม่มีความแตกต่างอันใดและจะไม่ส่งผลใดๆอีกเลยต่อการรับใช้ในแนวทางนี้และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สูงสุด

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวถึงคณะสภาชูรอกรุงเตหะรานชุดที่สี่ ว่า พวกเขาทั้งหลายจงมีความมุ่งมั่น และเพียรพยายาม ด้วยความตั้งมั่นบนพื้นฐานแห่งการปฏิบัติ การรับใช้ และอาศัยประสบการณ์ที่ดีนำมาใช้เป็นบทเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงบางประเด็นที่สำคัญให้กับผู้ว่าการกรุงเตหะรานและคณะสภาชูรอ

การปฏิสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ว่าการ กับรัฐบาล คือประเด็นแรกที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวย้ำในครั้งนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าว เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวย้ำอยู่เสมอ แต่เป็นที่น่าเศร้าใจ ในห้วงสมัยหนึ่ง มิได้นำพา และมิได้นำมาปฏิบัติใช้ ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆตามมา ซึ่งผู้ว่าการกรุงเตหะรานจำต้องมีความเพียรพยายามอย่างมากในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าขอย้ำเตือนให้ทางรัฐบาล ก็ให้ความร่วมมือกับผู้ว่าการกรุงเตหะรานและสภาชูรอเมืองอีกด้วย

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงคำพูดของประธานสภาชูรอกรุงเตหะราน กรณีที่คณะรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมของคณะสภาเมือง ว่า การปฏิสัมพันธ์



และความร่วมมือเช่นนี้จำต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึง

ประเด็นสถาปัตยกรรมและระบบการปลูกสร้างต่างๆของกรุงเตหะราน ว่า
แม้แต่สถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ของกรุงเตหะรานนั้น หากใช้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอิสลามไม่ ซึ่งส
ภาชูรอเมืองและผู้ว่าการกรุงเตหะรานจำต้องเอาจริงในเรื่องนี้และให้ถือเป็นประสำคัญและวาระเร่งด่วน
ในพันธกิจที่ของตน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวชี้ถึง

ผลกระทบของสถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์แห่งระบบการปลูกสร้างต่างๆ
ที่มีต่อแวดล้อมแห่งวิถีแห่งการดำรงชีวิต ว่า หากเป็นไปได้
จำต้องสร้างแวดล้อมแห่งวิถีแห่งการดำเนินชีวิตในเมือง
ให้เป็นไปตามลักษณะที่มีการกำหนดโครงการปลูกสร้างต่างๆ
เพื่อให้งบ่งเกิดซึ่งวิถีแห่งการดำเนินชีวิตแบบอิสลาม ในทิศทางที่ง่ายดายและมีความเป็นไปได้
สถาบันวัฒนธรรมแห่งกรุงเตหะราน
ความจำเป็นและการให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเนื้อหาของสถาบันวัฒนธรรม ดังกล่าว
ก็เป็นอีกประเด็นเนื้อหาหนึ่งที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวย้ำในครั้งนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย้ำ ว่า

การทำงานและการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมเปรียบเสมือนดาบสองคม ซึ่งหากควบคุมไปด้วยเนื้อหาที่ดี
ก็จะสามารถฟันฟู อิสละห์สังคมได้เป็นอย่างดี
แต่หากมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็จะนำมาซึ่งความหลงผิดและความหลงทางในที่สุดได้

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ย้ำถึงความสำคัญของการนำเสนอเนื้อหาที่หนักแน่น และถูกต้องด้านวัฒนธรรม ว่า
ในสถาบันวัฒนธรรม จำต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านวัฒนธรรมมาช่วยงาน
ซึ่งจำต้องเป็นบุคคลที่มีความเคร่งครัดในศาสนา เป็นนักปฏิวัติ ศรัทธามั่นในศาสนาแห่งการเมือง
และระบอบประชาธิปไตยแห่งศาสนา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวย้ำถึง การระมัดระวังในการใช้จ่าย

และอย่าฟุ่มเฟือยในกิจการงานของสำนักเทศบาล อีกทั้งจำต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อประเด็นการ
ส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ที่ถูกต้องและมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสภาชูรอเมืองกับสำนักเทศบาล พร้อมกับกล่าวเสริมว่า



สภาชูรอเมืองอิสลาม นอกเหนือจากการควบคุมและชี้นำและให้การสนับสนุนแต่สำนักงานเทศบาลแล้ว
จำต้องดำเนินการปฏิบัติกิจการงานที่วางอยู่บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจ
ความเป็นพี่น้องและการมีส่วนร่วมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย้ำถึง ความสามารถในการปลูกสร้างสวนสาธารณะ
และปลูกต้นไม้ต่างๆในกรุงเทพมหานคร การปกป้องสมบัติแห่งชาติ
และยังได้ชี้ถึงประเด็นการปลูกสร้างต่างๆในการยกระดับกรุงเทพมหานคร
อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการปลูกสร้างอาคาร

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ยังได้กล่าวขอบคุณในความเหน็ดเหนื่อยในการรับใช้พี่น้องประชาชนของคณะสภาชูรอชุดที่สาม ที่มี
มุฮันดิส ชามารอน เป็นประธานสภาชูรอ

ในการพบปะครั้งนี้ อะกอ กอลิบอฟ ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร

ได้รายงานกิจกรรมการปฏิบัติงานต่างๆในรอบปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน อะกอ มัสยิด ญามีอีย
ประธานสภาเมืองกรุงเทพมหานคร ก็ได้รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานของสภาชูรอในรอบปีที่ผ่านมา
อีกด้วย